



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานอย่างมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะ และธรรมอาจารย์ ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่สามวันต่อมา จะกลับคืนชีพ”.../...เหตุเพราะเถียงนา...อาทิตย์ที่แล้วส่งเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยที่ไปทำการแสวงธรรมที่ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความที่เจ้าหน้าที่หนุ่มไฟแรง อยู่แต่เมืองกรุงมานาน พอออกไปเก็บภาพกลางทุ่งนา ก็อยากได้ภาพมุมกว้างสวยงาม เลยขอไปถ่ายภาพบนเถียงนา ขาขึ้นไม่มีปัญหา ได้ภาพสวยสมใจ แต่ขาลงไม่รู้ว่ามีปัญหามันอยู่ตรงไหน ระหว่างบันไดไม่ดี หรือน้ำหนักตัวไม่ได้ เพราะเพียงแค่นั่งเหยียบขั้นแรกของบันไดที่เตรียมจะลง บันไดก็หักคาเท้า เป็นผลให้ร่างทั้งร่างร่วงลงสู่พื้นดินโดยฉับพลัน คุณพ่อ ซิสเตอร์ เพื่อน และชาวบ้านที่ไปด้วยต่างก็อยู่ในภาวะตกตะลึงช่วยอะไรไม่ได้ นอกจากยืนดูอยู่ห่างๆ อย่างหวังๆ บางก็หยิกขาตัวเองไม่ให้หัวเราะออกมา เพราะสงสารก็สงสาร ขำก็ขำ ก็ตกอะไรไม่ทันตกมาตกเถียงนาเข้า หลายคนคงงงว่าเถียงนาคืออะไร เลยขอเอารูปมาลงไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเห็นแบบนี้ ตกมาจากไม่ใช่เล่น อ้อและที่เอามาเล่า เพราะเป็นคนในพื้นที่ชอย 40 แถมเสียดีเลยมาช่วยร้องเพลงรอบเย็นวันอาทิตย์ ก็ขอให้รอยพักช้าดำเขียวๆหายไว้ครับ../ ...**ช่วยช้าช้อน**...เจ้าหน้าที่คนเดิม คงเกรงว่าจะไม่มีเรื่องลงชอย เลยขอส่งมาอีกครั้ง เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เอง ขับรถอยู่ดีๆ ขณะกำลังจะ U-Turn ก็มีรถมาชนท้ายให้เจ็บใจเล่นซะอย่างนั้น งานนี้เลยต้องขอเรียกว่าช่วยช้าช้อน.../...**โดนเหมือนกัน**...ไม่รู้ใครโชคร้ายกว่ากัน เพราะงานนี้พ่อขุนจอตลอดอยู่ที่บ้านพักพระสงฆ์เฉยๆ แต่ก็เกิดเรื่องรถชนได้เหมือนกัน คือ รถอีกคันถอยหลังมาฝากรอยแผลไว้ที่สีข้างรถนิดหน่อย แต่โชคดีที่ว่าเป็นรถของคนกันเองเลยไม่มีปัญหาซ่อมได้ครับ.../...**หายแล้ว**...ขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงในช่วงที่เข้าโรงพยาบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตอนนีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าหายดีแล้วครับ.../... พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตน เพราะเรา และเพราะข่าวดีก็จะรักษาชีวิตได้”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...

